

Số: 102/BC-ĐDBQH

Hưng Yên, ngày 09 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022**

Kính gửi: Văn phòng Quốc hội

Thực hiện Văn bản số 1586/VPQH-GS ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 như sau:

#### **I. Tình hình triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 tính đến thời điểm hiện nay**

##### **1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2022, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát đại dịch Covid 19, nền kinh tế tiếp tục mở cửa trong trạng thái bình thường mới. Bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn ra phức tạp, kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, việc triển khai một số hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra đã phải điều chỉnh về thời gian, thu hẹp đối tượng giám sát. Trong hoàn cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức để phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh giữa Ukraine và Nga diễn biến hết mức phức tạp, Đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác giám sát, góp phần chung vào kết quả hoạt động của Đoàn trong năm 2022.

Trên cơ sở Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của HĐND, UBNDTTQVN các cấp, công tác xây dựng, triển khai hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua được chú trọng, chất lượng xây dựng các văn bản giám sát ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 về

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình giám sát của Đoàn, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới cụ thể, thiết thực, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

## **2. Kết quả đạt được**

### **2.1. Việc quán triệt, triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

#### *2.1.1. Giám sát tối cao*

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để nghe và thảo luận các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Quốc hội cũng đã giám sát tối cao: *việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành*. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp tâm huyết, sát thực ở các buổi thảo luận tại Hội trường để Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung. Trong 2,5 ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã có 4 lượt chất vấn gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Các nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế đất nước; đa số nội dung được các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp tại Hội trường, một số nội dung trả lời bằng văn bản, được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo với cử tri và nhân dân tỉnh Hưng Yên tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh.

#### *2.1.2 Giám sát chuyên đề tại địa phương*

Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã triển khai tổ chức giám sát 03 chuyên đề giám sát tại địa phương, đồng thời gửi báo cáo đúng hạn đến Đoàn giám sát và chịu trách nhiệm trước Đoàn giám sát về kết quả giám sát (riêng chuyên đề giám sát: *“việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”*, do

địa phương không thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính nên Đoàn ĐBQH không tổ chức giám sát):

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (*Báo cáo số 04/BC-ĐDBQH ngày 28/01/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh*);

- Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 (*Báo cáo số 36/BC-ĐDBQH ngày 08/4/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh*);

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (*Báo cáo số 40/BC- ĐDBQH ngày 13/4/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh*).

## **2.2. Đánh giá các hoạt động giám sát, nhất là việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời gian qua**

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều đổi mới, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan dân cử địa phương và Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh, kết quả qua giám sát đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, điều hành; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và thống nhất áp dụng pháp luật của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện trong năm 2022 là những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, có tác động tích cực đến hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn trật tự kỷ cương của đất nước.

Hoạt động giám sát được tăng cường hơn trước, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình giám sát, tiến hành giám sát theo kế hoạch, đúng tiến độ, đảm bảo đem lại hiệu quả tốt nhất. Báo cáo kết quả giám sát có chất lượng, chiều sâu, theo đúng yêu cầu của đề cương và gửi đi đúng thời hạn báo cáo theo Công văn số 99/UBTVQH15-GS ngày 10/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2022. Việc tổ chức các hoạt động giám sát đã giúp các cơ quan đơn vị trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng chấn chỉnh lại các hoạt động tham mưu và tổ chức thực hiện hoạt động quy hoạch, quản lý nguồn lực đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí và đưa công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đi vào nề nếp. Vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng thể hiện mạnh mẽ hơn, các báo cáo giám sát kỹ lưỡng và toàn diện, các câu hỏi chất vấn sắc sảo và trực diện, thể hiện sự chất lọc, nghiêm cứu của các vị ĐBQH trong Đoàn, được đông đảo cử tri theo dõi, ghi nhận, đáp ứng mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

### **3. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân**

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vẫn còn gặp nhiều khó. Cụ thể là hoạt động giám sát tập trung chủ yếu vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, không có sự dàn đều về mặt thời gian trong một năm. Đây là một khó khăn đối với các Đoàn ĐBQH tỉnh khi xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể tại địa phương. Thời hạn báo cáo chuyên đề giám sát “*Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021*” là 10/4/2022, chuyên đề: “*Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021*” là 30/4/2022, rất gần nhau. Đồng thời, các nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chuyên đề lớn và rộng, cần nhiều thời gian để nghiên cứu, rà soát và tổng hợp. Do vậy, việc tổ chức giám sát và xây dựng báo cáo chất lượng, đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra là khó khăn cho cơ sở.

## **II. Việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2022**

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2021/QH15 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết số 47/2022/QH15 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai những nội dung mà Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giám sát tại địa phương. Đồng thời, tổ chức giám sát, tham gia phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh giám sát những vấn đề nổi cộm tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, chọn lựa những vấn đề cử tri quan tâm để thực hiện hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

## **III. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023**

- Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu về việc sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý trong năm cho các hoạt động giám sát chuyên đề, tránh tình trạng tập trung vào một thời điểm như hiện nay.

- Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm hoàn thiện cơ chế chính sách như ban hành văn bản quy định cụ thể về khen thưởng cho đại biểu dân cử hoặc hình thức trao tặng Kỷ niệm chương cho đại biểu dân cử và cán bộ, công chức giúp việc phục vụ tại các cơ quan dân cử.

Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, trân trọng báo cáo Văn phòng Quốc hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - LĐ Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
  - Phòng CTQH;
  - Lưu: VT.
- } để báo cáo

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Đại Thắng**

